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งำนแปลข่ำวรอบโลก 
ประเทศ    สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) หมวด   การเมือง 
ข่ำวประจ ำวันที่     ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ 
หัวข้อข่ำว   ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เตรียมวาง DMZ เป็นสัญลักษณ์ “เขตแห่งสันติภาพ” 

 
“การสร้างเขตแห่งสันติภาพ ถือเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่เกาหลีเหนืออย่างเป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกัน 

ก็ช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในเกาหลีใต้”  

นี่เป็นค ากล่าวปราศรัยส่วนหนึ่งของนาย มุน แจ อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้ 
ในโอกาสมาเยือนมหานครนิวยอร์กอย่างเป็นทางการ เพ่ือเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ ๗๔ 
โดยประธานาธิบดีมุน ได้ประกาศว่า เขาจะท าให้เขตปลอดทหาร (Deminilarized Zone: DMZ) เป็นเขตแห่ง
สันติภาพของโลกในฐานะที่เป็นก้าวส าคัญส าหรับการสร้างสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี โดยที่เกาหลีใต้ และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี หรือเกาหลีเหนือ จะต้องร่วมมือกันกับประชาคมโลกเพ่ือสร้างความ
มั่นคงให้เกิดขึ้นในคาบสมุทรเกาหลี และโน้มน้าวให้เกาหลีเหนือยอมด าเนินการปลดอาวุธนิวเคลียร์ และหาก
การเจรจาเรื่องการปลดนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลี เหนือ-ใต้ ประสบผลส าเร็จ 
ย่อมเป็นนิมิตรหมายอันดีว่าจะเกิดความเจริญรุ่งเรือง และสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีได้ต่อไป 

ประธานาธิบดี มุน แจ อิน ได้เรียกร้องระหว่างกล่าวค าปราศรัยในเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ ครั้งที่ ๗๔ “ขอสหประชาชาติและประเทศสมาชิกท้ังหมดช่วยสนับสนุนให้ DMZ กลายเป็น เขต
แห่งสันติภาพระหว่างประเทศ” โดยมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้ 

▲รว่มสนับสนุนให้ยูเนสโกขึ้นทะเบียน DMZ เป็นรมรดกโลก โดยเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างสองเกาหลี 

▲ก าหนดให้หมู่บ้านปันมุนจอม หรือเขตรักษาความม่ันคงร่วม (Joint Security Area: JSA) และเขต
อุตสาหกรรมแคซ็อง ให้เป็นเขตความร่วมมือเพ่ือสันติภาพ 

▲ก่อตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสหประชาชาติ สันติภาพ นิเวศวิทยา และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
ในพ้ืนที ่DMZ 

▲ก่อตั้งองค์กรปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งสหประชาชาติ และความร่วมมือเพ่ือก าจัดทุ่นระเบิดออกจาก
พ้ืนที ่DMZ เป็นต้น 

ซ่ึงแน่นอนว่า ข้อเสนอของประธานาธิบดีเกาหลีใต้นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด เช่นเดียวกับแถลงการณ์
ของสองผู้น าเกาหลี ในการประชุมสุดยอดระหว่างผู้น าสองเกาหลี (Inter-Korean Summit) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 
๒๗ เมษายน ปีที่ผ่าน ณ หมู่บ้านปันมุนจอม ว่า “เราตัดสินใจที่จะท าให้ DMZ เป็นเขตแห่งสันติภาพที่แท้จริง” 
อีกทั้งยังได้มีการด าเนินการก าจัดกับระเบิดออกจากเนินหัวธนู (Arrowhead Ridge) หลังจากการพบปะกัน
ของผู้น าทางการทหารเกาหลีเหนือ-ใต้ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ค าปราศรัยของ
ประธานาธิบดี มุน แจ อิน ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวส าคัญของความพยายามในการสร้างเขตแห่ง
สันติภาพให้เกิดข้ึน หลังจากท่ีเคยมีแถลงการณ์ของสองผู้น าเกาหลี ณ หมู่บ้านปันมุนจอม 
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ถึงแม้ว่า ความร่วมมือระหว่างเกาหลีจะชะลอตัวลง หลังจากการประชุมสุดยอดผู้น าสหรัฐเอมริกา-

เกาหลีเหนือ ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ไม่มีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมมากนัก แต่ท าเนียบสีน้ าเงินยังคง
มั่นใจว่า การเจรจาตกลงระหว่างสองเกาหลีก าลังจะกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อเสนอ
ของสหรัฐอเมริกาในการการันตี “ความมั่นคง” ให้แก่เกาหลีเหนือนั้น ถือเป็นไพ่ที่มีความส าคัญ อันจะส่งผลต่อ
การเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ร่วมกันต่อไป อีกทั้ง การเข้ามาขององค์กรระหว่างประเทศอย่างหน่วยงานของ
องค์กรสหประชาชาติใน DMZ ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการปะทะทีอ่าจจะเกิดขึ้นระหว่างสองเกาหลีลงได ้

อย่างไรก็ตาม แม้ประธานาธิบดีมุน จะพยายามในหลาย ๆ เวที เพื่อเรียกร้องให้เกาหลีเหนือด าเนินการ
ปลดอาวุธนิวเคลียร์ แต่ก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่าข้อเรียกร้องดังกล่าว ยังไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริง และ
เป็นรูปธรรมใดๆ ได้ในขณะนี้ แต่การที่ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหว หรือความต้องการที่จะคว่ าบาตรเกาหลีเหนือ
เพ่ิมเติมจากประชาคมโลก ท าให้การเรียกร้องเพ่ือเข้าสู่ยุคแห่งสันติภาพดังกล่าวยังไปต่อได้ รวมทั้งการที่
สหรัฐอเมริกาเข้ามาการันตีความมั่นคงให้แก่เกาหลีเหนือเช่นนี้เป็นการช่วยกระตุ้นให้เกาหลีเหนือมีก าลังที่จะ
ลุกขึ้นมาให้ความร่วมมือ เพื่อขยายความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือ -สหรัฐอเมริกาให้เพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วย 
ยิ่งไปกว่านั้นหากการเจรจาลดอาวุธนิวเคลียร์ในระดับปฏิบัติการระหว่างเกาหลีเหนือ-สหรัฐอเมริกา และการ
ประชุมสุดยอดอเมริกาเหนือครั้งที่ 3 สัมฤทธิ์ผล จะส่งผลให้ความร่วมมือในการสร้างเขตแห่งสันติภาพใน DMZ 
มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งเขตแห่งสันติภาพนี้จะท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการเจรจา เพ่ือปลดนิวเคลียร์ของ
เกาหลีเหนือ และเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองเกาหลีได้  

ส าหรับการการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีนั้น ประชาคมโลกเองก็ควรร่วมแสดง
บทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยหมุนฟังเฟืองแห่งสันติภาพนี้ให้เกิดขึ้น โดยนาย มุน แจ อิน ได้เรียกร้องว่า 
“หากเกาหลีเหนือได้แสดงความพยายามที่จะปลดนิวเคลียร์ด้วยความจริงใจแล้ว ชุมชนนานาชาติก็ควร
แสดงออกในทางที่สอดคล้องกันด้วย” ประธานาธิบดีมุน เชื่อว่าการปลดนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้เป็น
เพียงการสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในคาบเกาหลีเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นการสร้างสันติภาพให้เกิดข้ึนในประชาคมโลกอีกด้วย 

นอกจากนี้ ประธานาธิบดี มุน แจ อิน ยังได้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้น าว่าด้วยการด าเนินการด้าน
สภาพภูมิอากาศ (Climate Action Summit) ที่จัดขึ้นในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันก่อน 
โดยสัญญาว่าเกาหลีใต้จะเพ่ิมเงินช่วยเหลือกองทุนสภาพภูมิอากาศโลก (Green Climate Fund: GCF) เป็นสองเท่า  

การสร้างสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นคาบสมุทรเกาหลีจะเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่เพียงต้องอาศัย
บทบาท และการผลักดันจากเกาหลีใต้เท่านั้น จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากประชาคมระหว่างประเทศ 
รวมทั้งความร่วมมือจากเกาหลีเหนือเอง เพ่ือที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนระหว่างประเทศต่อไป 

 
ที่มำของข่ำว : https://www.yna.co.kr/view/AKR20190924131200001?section=politics/diplomacy&sit

e=major_news01 
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ : ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร / หลักวิชำกำร : 
๑. คัดเลือกข่าวที่น่าสนใจและทันสมยัจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ของเกาหลีใต้ อาทิ www.yonhapnews.co.kr 
๒. ค้นหาข้อมูลพื้นฐานและข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องที่จะแปลจากแหล่งข้อมูลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยการค้นหาจาก

ระบบสบืค้นอิเล็กทรอนิกส์ และจ ากัดการค้นหาเฉพาะเว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .go.th, .org, .edu เป็นต้น 
๓.  แปลข่าวจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย โดยใช้เครื่องมือช่วยแปล เช่น พจนานุกรมทั้งแบบเล่ม และแบบออนไลน์ คลังค าศัพท์

ของส านักภาษาต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิเทศสัมพันธ์ในกลุ่มงานเดียวกันเฉพาะจุดที่ยากต่อการแปล  
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